
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. โพนแพง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1 นายสินธุ์  พรมมา  ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
 2 นางจุไรรัตน์  บุทเสน  รองประธานสภาฯ 
 3 นายสุบัน  กาญจน์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 10 
 4 นายประสิทธิ์  ผ่องใส  ส.อบต.หมู่ที ่13 
 5 นายจรัส  พิมโคตร  ส.อบต.หมู่ที ่12 
 6 นายสุพัฒน์  แสงงาม  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 7 นายกิจประเสริฐ  พงษากลาง  ส.อบต.หมู่ที ่1 
 8 นายสุวัฒน์  พรมเขต  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 9 นายเอกพล  บุญปัญญา  ส.อบต.หมู่ที ่7 
 10 นายอธิพงษ์  ชัยสาลี  ส.อบต.หมู่ที ่2 
 11 นายธนกร  วิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่11 
 12 นายฉลาด  แพงสาย  ส.อบต.หมู่ที ่5 
 13 นายจุตพงษ์  วงทองหลาง  ส.อบต.หมู่ที ่6 
 14 นางอรดี  บุญแก้ว  ส.อบต.หมู่ที ่8 
 15 นางเกษร  เกษพิมล  ส.อบต.หมู่ที ่3 
 16 นางมณีรัส  จินดามล  ส.อบต.หมู่ที ่4 
 17 นางเวียงชัย  ตันอ้วน  ส.อบต.หมู่ที ่9 
 18 นายยอด  แก้ววิเศษ  ส.อบต.หมู่ที ่12 
   
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 1 นายพิมล  พุ่มจันทร์ ต าแหน่ง รองนายก อบต.โพนแพง 
 2 นายธนากร  พิสัยพันธ์  รองนายก อบต.โพนแพง 
 3 นางชนม์นิภา  ชัยจันทา  รองปลัด อบต. 
 4 น.ส.นภิาพร  แสงสุกวาว  นักวิชาการศึกษา 
 5 นายสมนึก  ฉันโชคดี  เลขานุการ สภาฯ 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
 
เลขานุการสภา  บัดนี้ สมาชิกสภา อบต.โพนแพง ได้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน 18 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญท่านประธานสภา อบต.โพนแพง จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 



ประธานสภา  ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.โพนแพงซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561  

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  เรื่อง เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดโพนแพงเกมส์ครั้งที่ 16 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
   
  ตามท่ี อบต.โพนแพง ขอเชิญ  อบจ.หนองคาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา

ประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ครั้งที่ 16 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 
16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬา อบต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย นั้น 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด และเป็นการส่งเสริมกิจกรรม อบจ.หนองคายจึงยินดีเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด โพนแพงเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
พร้อมด้วยงบประมาณเงินรางวัลจ านวน 30,000 บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภา  เรื่องบรรจุพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จากบัญชีผู้สอบได้ ของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายนางสาวนิภาพร แสงสุกวาว สังกัด อบต.โพนแพง โดยจะ
รับผิดชอบงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาและนันทนาการ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  (สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560) 
 
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติค้างพิจารณา –ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพ่ือพิจารณา 
  - พิจารณาหารือการจัดงานแข่งขัน กีฬาประชาชนต้านยาเสพติดโพนแพงเกมส์   

ครั้งที่ 16 
 
 



ประธานสภา  ในวันนี้จะพิจารณาหารือการจัดงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดโพนแพงเกมส์ครั้ง
ที่ 16 ขอให้รองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้สมาชิกสภาได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป 

 
รองปลัด อบต.  โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดโพนแพงเกมส์ครั้งที 16 ประจ าปี 

พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ในครั้งนี้ใช้งบประมาณ อบต. 
110,000 บาท ในการด าเนินการดังนี้ 

  1. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  
  2. ถ้วยรางวัล  
  3. ท าป้ายประชาสัมพันธ์  
  4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ 
  5. จ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด 
  6. ค่าตอบแทนกรรมการ 
  7. ค่าจัดเตรียมสถานที่และรื้อถอน 
  8. เงินรางวัลส่วนงบประมาณของ อบจ. 30,000 บาท เปน็ค่าเงินรางวัล 
 รวมแล้วใช้งบประมาณทั้งสิ้น 140,000 บาท รายละเอียดได้แจกจ่ายแล้ว 
 
นางเวียงชัย ตันอ้วน  ควรจะปรับเงินรางวัลเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสม 
ส.อบต.ม.9 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับเงินรางวัล 
ส.อบต.ม.4 
 
นายพิมล พุ่มจันทร์   จะปรับรางวัลที่ 4 ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เป็น 500 บาท   
รองนายก อบต. 
 
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์   
 
ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติอ่ืนๆ 
 
นายธนการ วิเศษ  ขณะนี้ ถังขยะ ม.5 ม.11 ล้นถัง อยากให้รถขยะบริการมาเก็บด้วย ขณะเก็บอย่าให้ 
ส.อบต.ม.11 ตกหล่น คสรเก็บถังในถนนคู่ขนานและให้ลดขยะต้นทางโดยเริ่มจากหมู่บ้านที่พร้อมก่อน 
 
รองปลัด อบต.  ได้รายงานให้ ทสจ. นค แล้วว่าจะอบรมการท ากองทุนขยะ, การลดขยะต้นทางไปดู

งานที่หาดค า, ขยะเยอะเพราะรถขยะเสีย ส่งซ่อมบ่อย ปีหน้าจะขอรถขยะคันใหม่ 
 
นายสุพัฒน์ แสงงาม  เห็นด้วยกับการลดขยะต้นทาง งบปี 60 ลูกรังท าแล้วแต่ คสล. คงจะตามมาในช่วง  
ส.อบต.ม.4 มี.ค. นี้ 
 



นายธนากร พิสัยนพันธ์ - จะประสาน ผอ.กองช่างให้รีบด าเนินการ 
รองนายก อบต.  - ม.6 ขอให้ประชาคมเรื่องถนนลาดยางของหน่วยทหารพัฒนา 
  - ม.5 ตัดกิ่งไม้ 2 ข้างทางด้วย เพราะรถดั้มรถเกรดท างานลูกรังในหมู่บ้านได้สะดวก 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามา

ประชุมในวันนี้ และจะขอนัดประชุมครั้งต่อไปเป็นหนังสือเชิญประชุมต่อไป ส าหรับวันนี้
ขอปิดการประชุม  

 
ปิดประชุมเวลา 14.35 น. 
 
ลงชื่อ                          ผูบ้ันทึกการประชุม 
      (นายสมนึก  ฉันโชคดี)  
  เลขานุการสภา อบต. โพนแพง 
 
 
      (นางนันทิดา  นาเหนือ) 
 
     ลงชื่อ                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสินธุ์  พรมมา) 
       ประธานสภา อบต. โพนแพง 
 


